



ยินดีต้อนรับผู้โรงเรียนศิลปวัฒนธรรม

เอกสารฉบับนี้เราได้แปลข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนศิลปวัฒนธรรมและการดำเนินงานของเรา
ในการติดต่อและการเรียนการสอนเราจะพูดและเขียนเป็นภาษาสวีเดน

โรงเรียนศิลปะเราจะเปิดให้ผู้มีอายุระหว่าง 6 - 22 ปี ได้สร้างสรรค์ตนเองในด้านดนตรี เพลง ละครเวที ละครเพลง
เต้นรำ ละครสัตว์ ศิลปะ และสื่อ

นักเรียนจะได้ค้นพบสิ่งที่น่าสนใจใหม่ ๆ และเพื่อนใหม่ โดยมาเรียนกับเราในยามว่างหลังเลิกเรียน



[ตรงไปที่หลักสูตรและการจองโดยตรง \(ภาษาสวีเดน\)](#)

หลักสูตรของเรา

นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรกับเราซึ่งมีเป็นร้อยหลักสูตรในด้านดนตรี ละครเวที เต้นรำ ละครสัตว์ ศิลปะ
และสื่อ เรามีหลักสูตรเต็มทั้งภาคการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเต็มภาคเรียนจะมีค่าเรียนระหว่าง 300 และ
750 โครนสวีเดนต่อภาคเรียน เรารับประกันว่านักเรียนจะได้เรียนอย่างน้อยสัปดาห์สองครั้งต่อภาคเรียน
และนักเรียนจะได้มีส่วนร่วมและกำหนดแนวทางในการเรียนการสอนของนักเรียน
หลักสูตรระยะสั้นจะเรียนสามถึงหกครั้ง มีค่าเรียน 100 และ 300 โครนสวีเดน

ผู้ที่เลือกเรียนหลักสูตรดนตรีใด ๆ ของเราและไม่มีเครื่องดนตรีเป็นของตนเอง

ก็สามารถเช่าจากห้องเก็บเครื่องดนตรีของโรงเรียนศิลปวัฒนธรรมได้

เราจะให้เช่าเครื่องดนตรีเป็นส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการใช้งานยกเว้นขลุ่ยและเปียโน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ [อัตราค่าเรียน \(ภาษาสวีเดน\)](#)

การสอนของเรา

โรงเรียนศิลปวัฒนธรรมจะสอนนักเรียนเป็นกลุ่ม ในวิชาดนตรีจะมีนักเรียนสองคนขึ้นไป ในวิชาละครเวที เต้นรำ

และศิลปะ นักเรียนจะอยู่ในกลุ่มใหญ่ขึ้น นักเรียนมีส่วนร่วมและกำหนดแนวทางการเรียนของตนเอง

นักเรียนจะพัฒนาความสามารถทางศิลปะและเทคนิคร่วมกับครูของนักเรียน

การเรียนเป็นกลุ่มจะง่ายตรงที่ต่างคนก็เป็นแรงบันดาลใจให้กันและกัน

การเรียนการสอนจะอยู่ในช่วงเวลาว่างหลังเลิกเรียน **ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนคือภาษาสวีเดน**

สำหรับนักเรียนทุพพลภาพจะได้มีโอกาสสำรวจความสร้างสรรค์ของตนเองตามที่สภาพของนักเรียนจะเอื้ออำนวย

เราปรับการดำเนินงานตามความประสงค์และความจำเป็นของนักเรียน

ครูของเรา

ครูโรงเรียนศิลปวัฒนธรรมมีการศึกษาดีและมีความมุ่งมั่น

ครูจบด้านศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย นักเทคนิค นักออกแบบเวที

และนักออกแบบเครื่องแต่งกาย ของเราจะช่วยให้นักเรียนแสดงผลงานและออกงานอย่างมืออาชีพ

เราอยู่ใกล้นักเรียน

การเรียนการสอนจะจัดขึ้นที่อาคารเรียนของเราและในโรงเรียนที่มีทั่วทั้งเมือง เรามีห้องเรียนที่พร้อมครบครันด้วยเวที

อุปกรณ์แสงและเสียง ของตกแต่งและห้องเครื่องแต่งกาย

นอกจากนี้เรายังมีห้องฝึกงานจิตรกรรมและงานประติมากรรม ห้องเต้นรำ สตูดิโอและห้องดนตรี



K = อาคารเรียนของ

นอกจากนี้เรายังดำเนินงานกับโรงเรียนต่าง ๆ ในเทศบาลนครสต็อกโฮล์มอีกประมาณ 70 แห่ง

การจองเรียน

ผู้ที่มีอายุระหว่าง 6 - 22 ปีและอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครสต็อกโฮล์มมีสิทธิเรียนหลักสูตรของเราได้
สำหรับการจองเรียนโปรดไปที่ [รายชื่อหลักสูตร \(ภาษาสวีเดน\)](#) เพื่อจะได้ค้นหาตามเงื่อนไข อายุ เขตพื้นที่
วันและอื่น ๆ

ติดต่อเรา

หากมีคำถามหรือจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือในการจองเรียนโปรด [ติดต่อเรา](#)

ในการติดต่อและการเรียนการสอนเราจะพูดภาษาสวีเดน

โปรดติดตามเราทางสื่อสังคมออนไลน์



เฟซบุ๊ก: facebook.com/KulturskolanStockholm

ทวิตเตอร์: [@KulturskolanSth](https://twitter.com/KulturskolanSth)

อินสตาแกรม: [kulturskolansthlm](https://www.instagram.com/kulturskolansthlm)

#Kulturskolansthlm